

**PHỤ NỮ AN GIANG  
THAM GIA CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH BIÊN GIỚI,  
XÂY DỰNG TÌNH ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VỚI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN**

*Nguyễn Thị Hai  
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang*

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội  
Kính thưa các vị đại biểu.*

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Hội LHPN tỉnh An Giang trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin trình bày tham luận **“Phụ nữ An Giang tham gia công tác bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh giáp biên”**.

*Kính thưa Đại hội,*

An Giang nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng- an ninh, là tỉnh vừa có đồng bằng, miền núi, biên giới, dân tộc; có đường biên giới dài trên 100 km, tiếp giáp với 6 huyện của 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) với 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia và 13 đường tiểu ngạch qua lại biên giới. Toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 5 huyện, thị xã biên giới; 156 xã, phường, thị trấn (18 xã biên giới), dân số 2.217.000 với 4 dân tộc: Kinh, Khmre, Hoa, Chăm sinh sống.

Trong những năm qua, kinh tế An Giang tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các tỉnh giáp biên ngày càng mở rộng và toàn diện. Cùng với sự phát triển năng động của tỉnh, các tầng lớp phụ nữ An Giang đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tham gia tích cực và hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Bên cạnh các thành tựu đã đạt được, An Giang đang đối mặt với nhiều thách thức: là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long nên hằng năm chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp, tình hình biên giới từng lúc diễn biến khá phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng kích động, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ tình đoàn kết dân tộc.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh biên giới, cùng với sự năng động và lòng quyết tâm, các cấp Hội phụ nữ tỉnh An Giang đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả vận động hội viên, phụ nữ thấy rõ vai trò, trách nhiệm và tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Trước hết, xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về chủ quyền, an ninh biên giới và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà

nước là khâu mũi nhọn cần tập trung, các cấp Hội đã chú trọng phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương thông qua các Chương trình liên tịch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục nhân dân và phụ nữ vùng biên giới về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại; tuyên truyền Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống mua bán người, các văn bản Luật, Nghị định của Chính phủ liên quan về vấn đề biên giới quốc gia; nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các loại tội phạm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội... Các nội dung tuyên truyền, giáo dục được chuyển tải qua nhiều hình thức đa dạng và đổi mới như: sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ, CLB (tổ phụ nữ giữ gìn biên giới, tổ an ninh nhân dân vững mạnh, CLB phụ nữ không có con bỏ học giữa chừng, tổ phụ nữ không để người thân sa vào tệ nạn xã hội, tổ phụ nữ nòng cốt sẵn sàng tham gia khi có vấn đề xảy ra trên địa bàn); tọa đàm, hội thi, truyền thông bằng hình thức nghệ thuật. Trong tuyên truyền chú trọng nêu, đưa ra các ví dụ, tình huống cụ thể để chị em liên hệ với thực tế và bản thân. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội xác định công tác giảm nghèo cho hội viên phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, việc này càng có ý nghĩa hơn đối với phụ nữ và người dân khu vực biên giới, bởi có ổn định cuộc sống thì chị em và người dân mới yên tâm, tích cực tham gia các hoạt động và chấp hành luật pháp chính sách.

Từ việc rà soát nắm tổng số hộ phụ nữ nghèo, số hộ phụ nữ chủ hộ nghèo, Hội đã xây dựng kế hoạch, chọn xã làm điểm thực hiện để rút kinh nghiệm và nhân rộng, giao chỉ tiêu mỗi xã hàng năm giúp từ 1- 2 phụ nữ thoát nghèo bền vững. Để công tác giảm nghèo có hiệu quả, Hội đã tập trung vào các hoạt động như: tập huấn kiến thức về khoa học kỹ thuật, áp dụng các mô hình chuyển đổi phù hợp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; giới thiệu hội viên, phụ nữ vay vốn từ Ngân hàng CSXH; chủ động khai thác các chương trình, dự án, phát huy nội lực trong hội viên, phụ nữ thông qua việc hình thành các tổ, nhóm tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ở địa bàn dân cư. Đi đôi với tập huấn kiến thức và giúp vốn, Hội tổ chức các lớp dạy nghề lưu động, đưa máy móc, thiết bị đến tận địa bàn để tạo điều kiện cho phụ nữ học nghề phù hợp như: may dân dụng, may công nghiệp, đan giỏ... để chị em có việc làm tại chỗ; duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống. Hội làm cầu nối giới thiệu các sản phẩm của đồng bào dân tộc trong các hội chợ, triển lãm, góp phần đưa sản phẩm của địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Với cách làm trên, Hội đã khai thác trên 618 tỷ đồng từ các nguồn vốn, dạy nghề cho trên 40.000 lao động nữ ở nông thôn, vùng sâu, biên giới; thành lập 1.804 tổ phụ nữ tương trợ, tín dụng tiết kiệm thu hút hàng ngàn chị em tham gia. Hoạt động của các cấp Hội đã hỗ trợ 22.192/24.000 hộ phụ nữ nghèo (đạt tỷ lệ 92,5%), giúp 10.124/10.666 phụ nữ nghèo là chủ hộ, trong đó thoát nghèo 4.700 hộ (tỷ lệ 40,2%),

qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 9% .

Là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 130 của tỉnh, Hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Công an, Bộ đội Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới, phối hợp triển khai nhiều hoạt động: tổ chức chiến dịch truyền thông ở địa bàn các xã biên giới; thành lập 02 đội truyền thông bằng hình thức nghệ thuật, tổ chức biểu diễn lưu động tại các xã biên giới, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Công tác hỗ trợ can thiệp giúp nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng được phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Sở LĐTBXH, Bộ đội Biên phòng, đã tiếp nhận và hỗ trợ 76 nạn nhân bị buôn bán trở về; khảo sát, phỏng vấn sàng lọc và nhận diện 36 nạn nhân. Sau khi tiếp nhận, Hội tiếp tục phối hợp với địa phương tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu của từng đối tượng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ bằng việc giúp vốn, tư vấn, hỗ trợ học nghề giúp chị em ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

Song song đó, Hội phối hợp với Bộ đội biên phòng thực hiện phong trào “*Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp biên giới*”, “*Xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới*”; tuyên truyền phổ biến các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới cho người dân có đất sản xuất khu vực biên giới để tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Kết quả, Hội đã vận động được 803 hộ có đất sản xuất giáp biên giới đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm ấp khu vực biên giới; tham gia cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương kịp thời xử lý.

Ngoài ra, 2 ngành cũng đã thực hiện tốt phong trào xây dựng “*Mái ấm tình thương*”, “*Mái ấm biên giới*” trị giá hơn 6 tỷ đồng giúp cho nhiều phụ nữ an cư lập nghiệp; vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, vận động phụ nữ tham gia học các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, nhận đỡ đầu cho học sinh vượt khó học giỏi. Điều đáng trân trọng là sau những giờ rèn luyện trên thao trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội, cán bộ Hội và các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp đứng lớp dạy học; hình ảnh người thầy giáo, cô giáo đến với học sinh nghèo chỉ bằng tấm lòng và sự nhiệt tình đã trở nên quen thuộc và in đậm trong lòng người dân vùng biên. Các hoạt động nói trên đã góp phần đưa 18 xã, thị trấn khu vực biên giới được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

### ***Kính thưa quý vị đại biểu!***

Thực hiện Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia; chương trình hợp tác giữa Hội LHPN VN với Bộ Phụ nữ Campuchia và định hướng công tác đối ngoại của Đảng bộ tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng Thỏa thuận hợp tác với Hội phụ nữ Vì hòa bình và phát triển 2 tỉnh Tàkeo, Kandal, tập trung vào các nội dung: chia sẻ kinh nghiệm về truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, kinh nghiệm về lĩnh vực giảm nghèo, tổ

chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các nữ doanh nghiệp của 3 tỉnh để xúc tiến thương mại phát triển kinh tế biên giới; Với trên 500 triệu đồng vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Hội phụ nữ An Giang duy trì thường xuyên hoạt động khám bệnh, tặng quà cho phụ nữ Khme và Việt kiều đang sống tại 2 tỉnh Kandal, Takeo; tặng học bổng cho nữ sinh nghèo của 2 tỉnh. Đồng thời, Hội phụ nữ 3 tỉnh đã duy trì họp định kỳ để thông tin cho nhau về kết quả thực hiện chương trình hợp tác.

### ***Kính thưa Đại hội,***

Hoạt động đối ngoại của Hội LHPN tỉnh An Giang thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần giữ gìn ổn định khu vực biên giới, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ và nhân dân hai nước Việt Nam -Campuchia theo phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra: “*Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài*”. Bên cạnh những kết quả như trên, trong quá trình thực hiện Hội còn gặp một số khó khăn:

- Công tác tuyên truyền từng lúc còn mang tính thời điểm. Phụ nữ vùng biên giới, dân tộc trình độ văn hóa và đời sống còn thấp, hiểu biết về pháp luật và tiếp cận thông tin còn hạn chế.

- Nguồn vốn đầu tư cho khu vực này có tập trung ưu tiên nhưng còn ít. Việc đào tạo nghề cho chị em phụ nữ nông thôn đa số còn giản đơn, chưa đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

- Kinh phí để thực hiện các hoạt động hợp tác đối ngoại với Hội phụ nữ các tỉnh của Campuchia còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lực do Hội vận động nên chưa tổ chức được nhiều hoạt động và còn ở quy mô nhỏ. Việc giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai bên chưa thuận lợi cũng là một trong những rào cản làm giảm hiệu quả công tác đối ngoại.

Từ những kết quả trên, Hội rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Công tác tuyên truyền phải thực hiện đồng bộ, thường xuyên, đa dạng nội dung, phong phú hình thức. Con người là một trong những yếu tố quyết định thành công vì vậy cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo trong thực hiện.

Trong công tác phối hợp cần xây dựng chương trình, quy chế phối hợp chặt chẽ, định kỳ kiểm tra, sơ tổng kết và nhân rộng.

Các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ cần thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng vùng; trong điều kiện giới hạn về nguồn lực cần xác định trọng tâm, trọng điểm đầu tư, tránh dàn trải.

### ***Kính thưa Đại hội,***

Để phát huy tốt hơn vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới, trong thời gian tới Hội LHPN An Giang đề xuất TW Hội một số giải pháp sau:

**Một là**, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền các cấp, đề nghị TW Hội thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn nâng cao về kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội; tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực truyền thông giữa các cụm, khu vực để cán bộ Hội các cấp trao đổi, học tập kinh nghiệm; đồng thời nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền dưới dạng tờ rơi, tài liệu song ngữ kịp thời cung cấp cho cơ sở sinh hoạt.

**Hai là**, quan tâm đầu tư các chương trình, dự án về giảm nghèo, dạy nghề cho các tỉnh đặc thù biên giới, tôn giáo, dân tộc; đặc biệt là hỗ trợ nguồn vốn do TW Hội quản lý cho các tỉnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

**Ba là**, TW Hội chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động «*Vận động phụ nữ Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo*» giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2012- 2017 với các nội dung trọng tâm: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên, phụ nữ trên các tuyến biên giới, hải đảo; Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội ở cơ sở, vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo; vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, hải đảo.

**Bốn là**, tạo điều kiện để Hội phụ nữ các tỉnh giáp với biên giới Campuchia, Lào, Trung Quốc tham dự các cuộc hội thảo, tập huấn do TW Hội tổ chức về lĩnh vực đối ngoại; có văn bản hướng dẫn về mặt chuyên môn trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại. Bố trí kinh phí hợp lý cho các cuộc hội nghị, hội thảo về lĩnh vực đối ngoại do TW Hội tổ chức tại tỉnh.

### ***Kính thưa Đại hội,***

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ An Giang cùng với phụ nữ cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ IX, cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương An Giang phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị và trở thành một trong những tỉnh năng động của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.